

โครงการ การพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อปรับตัวต่อความเสี่ยง  
ด้านสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน  
(Agri-Climate Risk Financing: AgriCRF)



**ความเป็นมา**

โครงการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรในภูมิภาคอาเซียน (Agri-Climate Risk Financing: AgriCRF) มุ่งส่งเสริมเครื่องมือทางการเงินเพื่อปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การพัฒนาแผนงานและการสนับสนุนองค์ความรู้ โครงการจะดำเนินกิจกรรมนำร่องในประเทศไทย อินโดนีเซียและเวียดนาม ร่วมกับสถาบันการเงินและผู้ให้บริการเทคโนโลยี

โครงการจะสนับสนุนการออกแบบและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เอื้อต่อเกษตรกรทั้งชายและหญิงในการปรับตัวและรับมือต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ และสนับสนุนการยกระดับศักยภาพในระดับองค์กรและเกษตรกรเพื่อเพิ่มการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ผ่านการฝึกอบรมและการนำร่องผลิตภัณฑ์ รวมถึงดึงประสบการณ์และสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาค โดยเน้นถึงการประกันภัยต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศและเครื่องมือทางการเงินและคำนึงถึงมาตรฐานความยั่งยืนทางการเกษตร

โครงการจะยกระดับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้กับเกษตรกรทั้งชายและหญิง โดยการร่วมออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับสถาบันการเงิน เกษตรกร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินสอดคล้องกับโครงการสนับสนุนที่มีอยู่ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาข้อกำหนด การกระจายบริการทางการเงินเพื่อเพิ่มการเข้าถึง และการให้คำแนะนำกับผู้บริหารโดยคำนึงต่อเพศสภาพ นอกจากนี้ โครงการจะพัฒนาและนำร่องแนวคิดการเชื่อมโยงมาตรฐานความยั่งยืนทางการเกษตรกับเครื่องมือและบริการทางการเงินเพื่อปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่มีอยู่แล้ว

## วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรทั้งชายและหญิงมีศักยภาพในการปรับตัวและตอบสนองต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ

## แนวทางการดำเนินงาน

- การส่งเสริมหัวข้อเครื่องมือทางการเงินเพื่อการปรับตัวต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรของอาเซียน ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ระดับภูมิภาค และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
- การสนับสนุนสถาบันทางการเงินในการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน และจัดฝึกอบรม
- ยกย่องทักษะและความรู้ทางเทคนิคให้กับเกษตรกรและหน่วยงานนอกภาคการเงิน โดยการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม และการจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรและหน่วยงานที่ร่วมโครงการฯ
- การเชื่อมโยงมาตรฐานความยั่งยืนทางการเกษตรและเครื่องมือทางการเงินเพื่อการปรับตัวและรับมือต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ โดยสนับสนุนกระบวนการปรึกษาหารือและปรับปรุงมาตรฐานความยั่งยืนที่เชื่อมโยงเครื่องมือทางการเงินเพื่อการปรับตัวและรับมือต่อความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่คำนึงถึงเพศสภาพ

## สนับสนุนงบประมาณโดย:

กระทรวงเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMZ)

## ประเทศ:

ประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

## หน่วยงานร่วมดำเนินงาน:

สำนักเลขาธิการอาเซียน และคณะทำงานด้านพืชของอาเซียน

## ระยะเวลาดำเนินโครงการ:

มกราคม พ.ศ. 2566 – ธันวาคม พ.ศ. 2568

ข้อมูลเพิ่มเติม: <https://www.asean-agrifood.org/> , [www.thai-german-cooperation.info](http://www.thai-german-cooperation.info)

## ติดต่อ:

จูเลียน โทสต์ (Julian Tost)

ผู้อำนวยการโครงการ

julian.tost@giz.de